

กาแพ

ศักยภาพ/จุดเด่น	ปัญหาข้อจำกัด	แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
<p>1. ความต้องการใช้เมล็ดกาแพในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นประมาณ ร้อยละ 5 – 7 ต่อปี</p> <p>2. มีแหล่งรับซื้อผลผลิตกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ที่มีการปลูกกาแพ</p> <p>3. กาแพไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ</p> <p>4. สามารถเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอตลาดได้</p> <p>5. ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม สำหรับการปลูกกาแพทั้งกาแพโรบัสตา และกาแพอะราบิกา</p> <p>6. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และมีการจัดทำยุทธศาสตร์กาแพลักษณะบูรณาการ</p> <p>7. มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาให้แก่เกษตรกรชาวสวนกาแพ</p> <p>8. มีคณะทำงานพืชกาแพและคณะอนุกรรมการพืชสวนควบคุมดูแลการบริหารจัดการสินค้ากาแพทั้งระบบ</p>	<p>กาแพอะราบิกา</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่เหมาะสมอยู่ทางภาคเหนือซึ่งการปลูกต้องอาศัย سرماไม่ใหญ่เพื่อการเจริญเติบโต โดยที่เกษตรกรขอขยายพื้นที่ในเขตป่าซึ่งต้องมีการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ทำให้ไม่สามารถขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มได้ มีการลักลอบนำเข้าเมล็ดกาแพเข้ามาขายปนกันกับผลผลิตในประเทศ ทำให้ยากที่จะสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการควบคุมโรคและแมลงที่ติดมากับสินค้า เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้พบแมลงศัตรูพืชใหม่ๆ เข้าทำลายกาแพที่สามารถอาศัยบนพืชหลากหลายชนิด เช่น มวนยุงซา (<i>Helopeltis</i> spp.) <p>กาแพโรบัสตา</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่เหมาะสมส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ผลผลิตเสียหาย และเกษตรกรไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ พื้นที่ปลูกกาแพโรบัสตาลดลงทุกปี ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เนื่องจากเกษตรกรโค่นต้นกาแพที่มีอายุมากเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นและไม่ได้มีการปลูกเพิ่มเติม พันธุ์ที่เกษตรกรใช้ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่สม่ำเสมอ ต้นกาแพส่วนใหญ่อายุมาก ผลผลิตต่ำ เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญในการตัดแต่ง(ทำสาว) ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเมล็ดกาแพทำให้เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกกาแพไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำให้การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเข้าไปช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ 	<ol style="list-style-type: none"> สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยภาครัฐ เข้ามาสนับสนุนในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ ที่มีคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กาแพโรบัสตามีศักยภาพในการผลิต แต่หลายปีที่ผ่านมาพืชคู่แข่งราคาดีกว่าทำให้พื้นที่ปลูก ลดลง แต่ปัจจุบันเกษตรกรสนใจปลูกในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้น และนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเองเป็นกาแพสด ดังนั้นควรมีมาตรการที่มารองรับเพื่อการปลูกที่ยั่งยืนต่อไป เร่งรัดและขยายโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของกาแพ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว ที่ภาคใต้ และเห็นควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

การผลิต	การตลาด	มาตรการ
<p>กาแพอะราบิกา</p> <p>เนื่องจากภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแพพันธุ์อะราบิกามีฝนตกมากในช่วงออกดอกเดือน เม.ย. – พ.ค. 2566 ทำให้ดอกร่วง และมีมอดกาแพทำให้ผลผลิตที่ได้เกิดความเสียหายไม่สามารถเก็บผลผลิตได้</p> <p>กาแพโรบัสตา</p> <p>เนื่องจากในพื้นที่ปลูกที่สำคัญในภาคใต้ เกษตรกรโค่นต้นกาแพพันธุ์โรบัสตาอายุมากที่ปลูกผสมในทุเรียนในช่วงมีฝนตกหนักและน้ำท่วม เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย และบางส่วนเกษตรกรไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> ผลผลิตกาแพส่วนใหญ่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแพเพื่อบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ความต้องการใช้ภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกระแสความนิยมในการดื่มกาแพที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีการบริโภคกาแพทั้งกาแพสด กาแพสำเร็จรูป และกาแพสำเร็จรูปผสมเพิ่มขึ้น ราคาเมล็ดกาแพตลาดโลกลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตของโลกสูงกว่าปริมาณความต้องการใช้ของโลก 	<ol style="list-style-type: none"> เปิดตลาดตามข้อตกลง WTO จัดสรรปริมาณนำเข้าเมล็ดกาแพในโควตา 5.25 ตัน อัตราภาษี ร้อยละ 30 นอกโควตา อัตราภาษี ร้อยละ 90 และกาแพสำเร็จรูปในโควตาปริมาณ 134 ตัน อัตราภาษี ร้อยละ 40 นอกโควตาอัตราภาษี ร้อยละ 49 การนำเข้ากาแพภายในกรอบ AFTA อยู่ในความดูแลของคณะอนุกรรมการพืชสวน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตนำเข้า โดยไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ ปัจจุบันได้มีการจัดทำแผนพัฒนากาแพแห่งชาติ ปี 2562–2570 เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์กาแพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบการผลิตกาแพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์กาแพไทย